

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๗๑๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex Meetings

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ ชุด  
๒. กำหนดการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex Meetings ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน PISA และเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียน ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และผลการประเมิน PISA ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาในเทศก์/ผู้ทำหน้าที่ ศึกษาในเทศก์ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex Meetings ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ประกอบการอบรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ฝ่ายประสานงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๐๐๐๙ ๐๗๓๐